



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๑๐

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอน การขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่นโยบายพรรคการเมือง โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางในการขออนุญาตใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่นโยบายพรรคการเมือง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การอนุญาตใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่นโยบายพรรคการเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้เสนอ “ร่าง” ประกาศ เรื่อง แนวทางในการขออนุญาตใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่นโยบายพรรคการเมือง เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะใน “ร่าง” ประกาศฯ โดยให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๔ ไม่ควรระบุกำหนดวันเลือกตั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง

๒. หลักเกณฑ์ข้อ ๑ การทำหนังสือขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมถึงมหาวิทยาลัย ให้ปรับวันที่กำหนดขอใช้สถานที่ จาก อย่างน้อยห้าวัน เป็น อย่างน้อยสามวัน

๓. ควรพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ ให้ชัดเจน

๔. การดำเนินการจัดทำประกาศต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเมื่อดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะแล้วให้นำประกาศฯ ดังกล่าวหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจัดส่งประกาศให้ทุกพรรคการเมือง และพิจารณาอนุญาตใช้สถานที่ที่เป็นกรณีไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ
สวนคำทอง) รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานวินัยและนิติการ นำข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ